



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๓ ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัคร
ได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ดังนี้

๑. ตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๙๓๕
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลป่าโมก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

นางสาวสุนันท์ ขาวประพันธ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

๒. ตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๐๑๕
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลโพธิ์ทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

นางบุญญา จุงใจ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

๓. ตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๒๘๑
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสามโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

นางสุชาดา กุลจิตติพิริยะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครว่าข้อความที่แจ้ง
ไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยให้มารายงานตัวสอบสัมภาษณ์ใน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชช โรจนอารัมภ์กุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ